

แผนการถือหุ้นของพนักงานปี
2567

I'M IN!

ตั้งแต่ 5 มิถุนายน ถึง 19 มิถุนายน 2567

ลอรีอัลมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้พนักงานเข้าถือหุ้นได้ในวงกว้าง ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ท่านลงทุนในหุ้นลอรีอัลได้ทุกปี!

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ L'Oréal Employee Share Plan

แผนการถือหุ้นของพนักงานลอรีอัล เปิดโอกาสท่านได้ส่วนแบ่งผลกำไรของกลุ่มบริษัทโดยการเป็นผู้ถือหุ้นตามเงื่อนไขพิเศษ

ใครสามารถเข้าร่วมได้บ้าง?

พนักงานทุกคนที่ทำงานติดต่อกัน 12 เดือนในบริษัทหรือในกลุ่มลอรีอัล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2567 และยังคงสถานะเป็นพนักงานอยู่ในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

สิทธิประโยชน์อะไรของแผนการถือหุ้นปี 2567

#1 ส่วนลด 20% จากราคาอ้างอิงของหุ้น

ราคาของซื้อจะถูกกำหนดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และจะเท่ากับราคาอ้างอิงที่หักส่วนลด 20%
ราคาอ้างอิงคือราคาเปิดตลาดโดยเฉลี่ยของหุ้นลอรีอัลระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม ถึง 30 พฤษภาคม 2567

#2 หุ้นสมทบสูงสุด 3 หน่วยจากลอรีอัล

ท่านจะได้รับหุ้นสมทบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาห้ามขายหุ้นหรือประมาณวันที่ 31 กรกฎาคม 2572 หากท่านยังคงสถานะเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัทลอรีอัลในวันดังกล่าว

เมื่อสมัครซื้อ	+	ลอรีอัลจะสมทบหุ้นในปี 2572	=	มูลค่ารวมการลงทุนในปี 2572
1 หน่วยหุ้น		1 หน่วยหุ้น		2 หน่วยหุ้น
2 หน่วยหุ้น		1 หน่วยหุ้น		3 หน่วยหุ้น
3 หน่วยหุ้น		2 หน่วยหุ้น		5 หน่วยหุ้น
4 หน่วยหุ้น		2 หน่วยหุ้น		6 หน่วยหุ้น
5 หน่วยหุ้น		2 หน่วยหุ้น		7 หน่วยหุ้น
6 หน่วยหุ้น		3 หน่วยหุ้น		9 หน่วยหุ้น
ขึ้นไป				ขึ้นไป

ในกรณีที่แผนการถือหุ้นของพนักงานประจำปีและนโยบายการสมทบหุ้นเท่ากันในปัจจุบันยังคงอยู่ คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการสมทบหุ้นเท่ากันสูงสุด 3 หุ้นในแต่ละปี เมื่อเปรียบเทียบกับ แผนก่อนหน้าที่มีการสมทบหุ้นเท่ากันให้สูงสุด 4 หน่วยทุก 2 ปี กล่าวคือ ตามทฤษฎีแล้วจะได้รับหุ้นสูงสุด 2 หน่วยต่อปี

เมื่อซื้อหุ้นตั้งแต่ 6 หน่วยขึ้นไป คุณจะได้รับการสมทบหุ้นเท่ากันสูงสุด 3 หน่วย

#3 เงินปันผลที่อาจได้รับ

คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์จากเงินปันผลที่อาจจ่ายให้ในแต่ละปี เงินปันผลนี้จะถูกนำกลับไปลงทุนโดยอัตโนมัติใน *Fonds Commun de Placement d'Entreprise* ("FCPE" หรือกองทุนการถือหุ้นของพนักงาน) และจะเพิ่มขึ้น 10% เมื่อคุณถือหุ้นครบระยะเวลา 2 ปีปฏิทิน

*ข้อเสนอการถือหุ้นในอนาคตจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทและคณะกรรมการบริหารของบริษัทก่อน ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงาน AMF ในฝรั่งเศส ต้องดำเนินการขออนุญาตที่จำเป็นร่วมกับผู้แทนพนักงานให้เสร็จสิ้น และเป็นไปตามสภาวะตลาดและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ เงื่อนไขที่เสนออาจแตกต่างกันไปในแต่ละปี



แผนการถือหุ้นของพนักงานปี
2567

I'M IN!

ตั้งแต่ 5 มิถุนายน ถึง 19 มิถุนายน 2567

โปรดทราบก่อนตัดสินใจลงทุน

เมื่อเข้าร่วมแผน ท่านจะเป็นผู้ถือหุ้นของลอรีอัล²

การลงทุนของท่านขึ้นอยู่กับราคาหุ้นลอรีอัล และขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาหุ้นลอรีอัล จึงมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุน

การลงทุนของท่านมีระยะเวลาจำกัด 5 ปี

การลงทุนของท่านมีระยะเวลาห้ามขายหุ้นจนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2572 ยกเว้นในกรณีที่ให้ออกจากแผนก่อนกำหนด (กรณีเหล่านี้มีระบุไว้ในเอกสาร “เงื่อนไขในแต่ละประเทศ”)

ท่านจะได้รับหุ้นสมทบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาห้ามขายหุ้นหรือประมาณวันที่ 31 กรกฎาคม 2572 หากท่านยังคงสถานะเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัทลอรีอัลในวันดังกล่าว (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับของ *Plan d'Attribution Gratuite d'Actions* (PAGA))

หมายเหตุสำหรับประเทศนอกยุโรป:

เนื่องจากหุ้นลอรีอัลจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปารีสเป็นสกุลเงินยูโร ตลอดระยะเวลาการลงทุนของท่าน มูลค่าการลงทุนของท่านอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินยูโรกับสกุลเงินของท่าน ซึ่งหมายความว่า หากค่าเงินสกุลยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินของท่าน มูลค่าหุ้นในสกุลเงินของท่านก็จะเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากค่าเงินยูโรอ่อนลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินของท่าน มูลค่าหุ้นในสกุลเงินของท่านก็จะลดลง

ลอรีอัลจะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี

คุณต้องการเข้าร่วมหรือไม่?

1

เข้าสู่ระบบ

WWW.INVEST.LOREAL.COM

2

คลิกที่ปุ่ม “จองซื้อ”

3

ลงชื่อเข้าใช้

ด้วยข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ

4

เลือกตัวเลือก โดยกรอกข้อมูลในหน้าการจองซื้อ

5

อย่าลืมยืนยันการจองซื้อของคุณ

อนุญาตให้พนักงานจองซื้อได้คนละ 1 ครั้งเท่านั้น

ขั้นต่ำ

การจองซื้อขั้นต่ำ

หุ้นลอรีอัล 1 หน่วย

สูงสุด

การจองซื้อสูงสุด

หุ้นลอรีอัล 20 หน่วย³ สูงสุด
25% ของเงินเดือนรวมของทั้งปี
2567

เข้าสู่ระบบ www.invest.loreal.com

- ✓ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอ
- ✓ เครื่องมือจำลองการลงทุน
- ✓ จองซื้อได้ตั้งแต่ 5 ถึง 19 มิถุนายน 2567



² โดยทางอ้อมผ่าน FCPE "L'Oréal Employee Share Plan"

³ จำนวนนี้อาจลดลงหากแผนการสมัครซื้อเกินจำนวน

L'ORÉAL

WWW.INVEST.LOREAL.COM

C1 - Internal use